



ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

ตามที่จังหวัดสระแก้วได้มีประกาศ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว โดยเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวข้างต้น จึงประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี และภายหลังมีตำแหน่งว่างในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดสระแก้วอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้ แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ข้างต้น ถ้ากรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตามที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างตำแหน่งที่สอบผ่านการคัดเลือกฯ

๒.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามเวลากำหนดที่ส่วนราชการกำหนด

๓. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

/ ๔. ให้ผู้ผ่าน...

๔. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตามตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ไปรายงานตัว พร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อทำสัญญาค้ำประกันตามแบบ ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วกำหนดโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ) เพื่อเข้ารับ การจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อไป

๕. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ รับสมัครฯ หรือวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ มีได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะเป็น ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือหากได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ แล้ว ต่อมาจังหวัดสระแก้วตรวจพบว่า มีคุณสมบัติไม่ตรง ตามประกาศรับสมัครฯ ให้ถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และจังหวัดสระแก้วขอสงวนสิทธิ์ ในการออกคำสั่งยกเลิกจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ ได้ในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชรินทร์ เข้มราช.

(นายชรินทร์ เข้มราช)

ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
แนบท้ายประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายคมกฤษณ์ ผ่องศรี
๒	๐๐๒	นางสาวสุกัญญา ดอกกรัก

ชินทร เอ็มมาช.